



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารงานกลาง โทร ๐ ๓๒๔๗ ๑๓๑๗
ที่ ทส ๐๙๐๑.๔๐๗/ ๙๐๓ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ให้ข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การดำเนินาเพื่อปฏิบัติงานทางทะเล

เรียน รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ - ๕
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๙๖ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การดำเนินาเพื่อปฏิบัติงานทางทะเล มาเพื่อทราบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผู้ที่มีรายชื่อตามคำสั่งทราบและปฏิบัติ

(นายเฉลิมชัย ปาปะทา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำเนา

คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ที่ ๙๖ /๒๕๖๐

เรื่อง ให้ข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร การดำน้ำเพื่อปฏิบัติงานทางทะเล

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร การดำน้ำเพื่อปฏิบัติงานทางทะเล ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการดำน้ำอย่างถูกต้อง สามารถดำน้ำลึกได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย และสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องปฏิบัติงานในอุทยานแห่งชาติทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดดำเนินการ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๓ (ชะอำ) จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการ และพนักงานราชการ จำนวน ๒๕ คน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว จึงให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ไปรายงานตัวและลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม ณ สถานที่ดำเนินการฝึกอบรม ในวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

อนึ่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดเลี้ยงอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม พร้อมจัดที่พักให้ ณ สถานที่ฝึกอบรม โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิตที่ ๑ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมอนุรักษ์ ป่าฟู และพัฒนาป่าไม้ กิจกรรมงานพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการอบรมแต่งเครื่องแบบ ชุดอนุรักษ์ป่าอ่อน รหัส ๒/๑ ในพิธีเปิดการฝึกอบรม โดยระหว่างการฝึกอบรมให้แต่งกายชุดสุภาพ พร้อมนำสำเนา หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการและสำเนาสัญญาจ้างสำหรับพนักงานราชการมามอบให้เจ้าหน้าที่ด้วย สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด

สั่ง ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงนาม) เฉลิมชัย ปาปะทา

(นายเฉลิมชัย ปาปะทา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุภาพร เกื้อมี)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สำนักบริหารงานกลาง

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การดำน้ำเพื่อปฏิบัติงานทางทะเล
ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๓ (ชะอำ) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
แนบท้ายคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๕๖ /๒๕๖๐
ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี)

๑ นายอุเทน แสงดามุก	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
๒ นายกীরติ เพชรทอง	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
๓ นายลิขิต คงศรีทอง	พนักงานราชการ
๔ นายบุญลือ บุญช่วย	พนักงานราชการ
๕ นายโสภิต ศักดิ์ศรี	พนักงานราชการ
๖ นายนิพล ฤทธิกุล	พนักงานราชการ
๗ นายสุรศักดิ์ มะเดื่อทอง	พนักงานราชการ
๘ นายวิสิทธิ์วิทย์ ทองสร้าง	พนักงานราชการ
๙ นายสุทินชัย เมืองทิพย์	พนักงานราชการ
๑๐ นายประเวทย์ สมบูรณ์	พนักงานราชการ
๑๑ นางสาวศรินทรกานต์ มากอำไพ	พนักงานราชการ
๑๒ นางแสงระวี สุวรรณนิม	พนักงานราชการ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช)

๑๓ นายณัฐวัฒน์ นัยศรีราม	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
๑๔ นายเนรมิต สงแสง	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
๑๕ นายธีระศักดิ์ แก้วนุ้ย	พนักงานราชการ
๑๖ นายอาวุธ รักช่วย	พนักงานราชการ
๑๗ นายยุทธนา พันทอง	พนักงานราชการ
๑๘ นายปรีชา ชูทอง	พนักงานราชการ
๑๙ นายเอกชัย บุญวงษา	พนักงานราชการ
๒๐ นายอภิศักดิ์ บุตรสมัน	พนักงานราชการ
๒๑ นายสิทธิชัย ทองปาน	พนักงานราชการ
๒๒ นายดำรงส ถัดสีทัย	พนักงานราชการ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี

๒๓ นายฐานะยัง ทองเลื่อม	พนักงานราชการ
๒๔ นายโรม ศรีเสวก	พนักงานราชการ
๒๕ นายปรีชา ทับทิมเพชร	พนักงานราชการ